

Số: **04**/CT-UBND

Gia Lộc, ngày **30** tháng 8 năm 2019

**CHỈ THỊ**  
**Về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019-2020**

Năm học 2018-2019, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, sự đồng tình ủng hộ của nhân dân; Ngành giáo dục và đào tạo đã triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm học, từng bước thực hiện mục tiêu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Một số kết quả tiêu biểu như: Bước đầu thực hiện tốt Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức, Nghị quyết số 19-NQ/TW của hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; chất lượng phổ cập giáo dục được nâng cao, tỉ lệ trẻ suy dinh dưỡng các thể tiếp tục giảm; số lượng trường đạt chuẩn quốc gia tăng nhanh, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học trong các nhà trường được tăng cường, góp phần từng bước nâng cao chất lượng dạy và học; Chất lượng học sinh giỏi bậc THCS có bước tiến vượt bậc; Công tác Giáo dục Tiểu học xếp thứ Nhất toàn tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được còn bộc lộ một số hạn chế: Các điều kiện đảm bảo việc đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học chưa đáp ứng với yêu cầu thực tế; cơ sở vật chất trường học, đặc biệt là phòng học vẫn còn thiếu; tỷ lệ huy động các cháu ra trường, lớp chưa đồng đều ở một số địa phương...

Năm học 2019-2020, tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết số 29/NQ-TW của Bộ chính trị; thực hiện Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 23/8/2019 của UBND tỉnh Hải Dương về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019-2020, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2019-2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây:

1. Quán triệt phương châm hành động của Chính phủ năm 2019: "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả", ngành Giáo dục và Đào tạo tiếp tục tập trung thực hiện thắng lợi các mục tiêu về giáo dục, đào tạo giai đoạn 2016-2020 mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV và Kế hoạch 55/KH-HU, ngày 29/4/2014 của Huyện ủy Gia Lộc thực hiện Nghị quyết 29/NQ-TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập quốc tế cũng như các chương trình, kế hoạch, đề án về giáo dục và đào tạo đã được tỉnh phê duyệt. Tiếp tục thực hiện sắp xếp, thu gọn các đơn vị sự nghiệp công lập ngành Giáo dục và Đào tạo theo

Quyết định số 01/QĐ-UBND, ngày 31/5/2018 về việc ban hành Đề án "Sắp nhập các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn huyện, giai đoạn 2018-2030", thực hiện tốt việc sắp xếp các trường học sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

2. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT ngày 7/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo; Chỉ thị số 138/CT-BGDĐT ngày 18/01/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chấn chỉnh tình trạng lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường nhằm giảm áp lực cho giáo viên.

- Tiến hành rà soát, sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, khắc phục tình trạng thừa thiếu ở từng bậc học, cấp học. Thực hiện tốt công tác đánh giá giáo viên đảm bảo thực chất, gắn với thi đua, khen thưởng nhằm nâng cao đời sống, tạo động lực cho đội ngũ nhà giáo phát huy khả năng sáng tạo và yên tâm công tác.

3. Tiếp tục đổi mới quản lý giáo dục nâng cao chất lượng, hiệu lực công tác quản lý giáo dục. Đẩy mạnh cải cách hành chính về giáo dục và đào tạo. Tăng cường kiểm tra công tác quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, xử lý nghiêm các sai phạm, đồng thời có giải pháp tích cực ngăn chặn kịp thời các hiện tượng lạm thu, dạy thêm, học thêm trái quy định. Bảo đảm an ninh trật tự; phòng chống bạo lực, tệ nạn xã hội trong trường học.

4. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý giáo dục. Đảm bảo các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục hoạt động an toàn, thông suốt. Thực hiện tốt công tác truyền thông trong giáo dục; tăng cường tuyên truyền, định hướng dư luận, tạo niềm tin của xã hội, thu hút sự quan tâm, đồng tình, ủng hộ của toàn xã hội đối với công cuộc đổi mới, phát triển giáo dục và đào tạo.

5. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Chỉ thị số 1537/CT-BGDĐT ngày 05/5/2014 Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường và nâng cao hiệu quả một số hoạt động giáo dục cho học sinh, sinh viên; nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục pháp luật cho học sinh. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các bậc học, duy trì giữ vững kết quả thi học sinh giỏi cấp tỉnh các môn văn hóa cấp THCS.

6. Nâng cao chất lượng giáo dục, chuẩn bị các điều kiện triển khai chương trình, sách giáo khoa mới. Triển khai thực hiện Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông. Nâng cao chất lượng các hoạt động liên kết đào tạo; đẩy mạnh việc đa dạng hóa các hoạt động giáo dục, hình thức tổ chức dạy học đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân. Phát huy vai trò thực hiện mục tiêu xây dựng xã hội học tập từ cơ sở của các trung tâm học tập cộng đồng.

7. Nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ, nhất là tiếng Anh ở các cấp học. Phát triển, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên ngoại ngữ, đặc biệt là đội ngũ giáo viên phổ thông đáp ứng yêu cầu và tiến độ triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới. Tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc dạy và học ngoại ngữ trong các nhà trường.

8. Tăng cường các nguồn lực bảo đảm việc dạy và học theo tinh thần đổi mới và thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng và nâng cao chất lượng trường đạt chuẩn quốc gia, phấn đấu đạt chỉ tiêu đề ra đến năm 2020.

9. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tăng cường chủ động, sáng tạo; phát huy sự cộng tác, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của huyện chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2019-2020.

Trên cơ sở nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019-2020, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các xã, thị trấn, các ban ngành, đoàn thể và tổ chức chính trị xã hội phối hợp chặt chẽ với ngành Giáo dục và Đào tạo huyện để triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020, có giải pháp cụ thể, phù hợp theo lộ trình để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2019-2020, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện./.

**Nơi nhận:**

- Sở GD&ĐT;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện;
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Các trường MN, TH, THCS, TTGDNN-GDTX;
- Lưu: VP.



**CHỦ TỊCH**

**Lê Văn Tuấn**